



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง  
เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน  
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระบวนการในส่วนกลาง  
เป็นผู้อนุญาต จำนวน ๔ กระบวนงาน

\*\*\*\*\*

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้แจ้งยกระดับการบริการภาครัฐระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ ตามแผนงานที่ ๑ การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ในเป้าหมายการดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ - ๕๐ และเป็นการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้มีข้อมูลชัดเจนและครบถ้วนอ่านเข้าใจและปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นไปตามเป้าหมายและตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนตามกระบวนการในส่วนกลาง (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นผู้อนุญาต จำนวน ๔ กระบวนงาน เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมายการดำเนินการดังกล่าว จึงให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ดังนั้นจังหวัดขอนแก่นจึงขอให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ที่ส่งมาพร้อมนี้ พร้อมทั้งปิดประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ทั้ง ๔ กระบวนงาน ณ สำนักงาน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ได้ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ประกอบด้วยภารกิจงานในการบริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่นที่มาติดต่อราชการ รับทราบขั้นตอน ระยะเวลา ในการพิจารณาอนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง ดังนี้

- ๑.คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
- ๒.คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
- ๓.คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญข้าราชการท้องถิ่นผู้รับบำนาญ
- ๔.คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ลงชื่อ

(นายวรโชติ กล่อมจิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง